

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

Số: /UBND-TH
V/v nâng cao hiệu quả công tác
thu hút đầu tư vào tỉnh

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 30/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1747/QĐ-TTg). Trong Quy hoạch tỉnh đã định hướng: Tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk trở thành tỉnh có không gian sinh thái, bản sắc, kết nối sáng tạo, là điểm đến yêu thích, đáng sống. Người dân Đắk Lắk văn minh, thân thiện, hội nhập. Là tỉnh có nền kinh tế theo mô hình tăng trưởng xanh, tuần hoàn. Quy mô kinh tế vươn lên đứng trong nhóm 25 tỉnh đứng đầu cả nước. Phát triển xứng tầm các chức năng ở nhiều cấp độ vùng Tây Nguyên, quốc gia, quốc tế. Thành phố Buôn Ma Thuột là “Thành phố cà phê thế giới”, trung tâm đô thị vùng, trung tâm văn hóa, trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học vùng Tây Nguyên và khu vực Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia, trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ nông nghiệp quốc tế.

Quy hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm thời kỳ 2021-2030 là 11%/năm; tỷ trọng kinh tế số đạt 20%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 131 triệu đồng; huy động GRDP vào ngân sách khoảng 13%-14%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm khoảng 40%-41% GRDP giai đoạn, Tỷ lệ đô thị hóa đạt 47%, 85% số xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thu hút đầu tư, nhằm huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách, phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh, hiện thực hoá các mục tiêu, chỉ tiêu Quy hoạch tỉnh đã đề ra, trong đó trước mắt là phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thống nhất nhận thức và tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Giữ vai trò trung tâm trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường thu hút đầu tư vào địa phương mình; tích cực, chủ động phối hợp cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành chuyên môn để đề xuất danh mục dự án thu hút đầu tư phù hợp, đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện. Phấn đấu mỗi địa phương thu hút tối thiểu từ 1-2 dự án đầu tư/năm. Chủ động xây dựng danh mục các dự án đảm bảo điều kiện về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư **trước ngày 31/3/2024** để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh làm cơ sở kêu gọi, thu hút đầu tư.

- Triển khai công tác xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Tập trung thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và lập, phê duyệt kịp thời phương án sử dụng đất đối với phần diện tích đất của các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương quản lý; rà soát, xác định quỹ đất, quy hoạch phát triển từng vùng phù hợp với điều kiện cụ thể, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về mặt bằng xây dựng, diện tích đất sản xuất để làm cơ sở kêu gọi các dự án đầu tư.

- Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực đầu tư; đồng thời, quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư khi tìm hiểu và thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn. Nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động xúc tiến đầu tư, chuẩn hóa trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác xúc tiến đầu tư. Mỗi địa phương tùy theo tình hình thực tế có thể nghiên cứu để tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư của đơn vị mình hoặc có thể liên kết để cùng tổ chức Hội nghị hoặc hình thức tiếp cận, quảng bá khác phù hợp, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, không hình thức.

2. Các sở, ban, ngành, đặc biệt là sở chuyên ngành như: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ,... theo chức năng, nhiệm vụ được giao và lĩnh vực quản lý tích cực tham gia cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư; chủ động tìm hiểu, kết nối các nhà đầu tư tiềm năng đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh; đồng thời, tổ chức thẩm định hoặc cho ý kiến về các dự án đầu tư, đảm bảo chất lượng và rút ngắn thời gian để sớm triển khai thực hiện đầu tư.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh:

- Kịp thời xây dựng và ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm và mục dự án thu hút đầu tư theo hướng khả thi, tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư trong tìm hiểu và thực hiện đầu tư tại tỉnh.

- Tích cực và chủ động tham mưu UBND tỉnh các giải pháp để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng và triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư phù hợp với tình hình mới.

- Tiếp tục rà soát, tổng hợp các vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan để xem xét, tháo gỡ làm cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư đảm bảo quy định.

4. Từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, cá nhân theo chức năng nhiệm vụ được giao:

Nâng cao tính năng động và tiên phong của lãnh đạo các ngành, các cấp trong hỗ trợ, đồng hành cùng với nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai thực hiện thủ tục đầu tư, triển khai dự án trên địa bàn tỉnh. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ được giao, xác định thu hút đầu tư là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đẩy nhanh tốc độ thu hút đầu tư để đóng góp cho tăng trưởng của từng địa phương và của tỉnh.

Tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đảm bảo tốt an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để các nhà đầu tư và doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Xác định mỗi đơn vị, người dân là một “đại sứ” trong kêu gọi, quảng bá, thu hút đầu tư vào tỉnh; hướng đến mục tiêu đến năm 2050, tỉnh Đắk Lắk trở thành tỉnh có không gian sinh thái, bản sắc, kết nối sáng tạo, là điểm đến yêu thích, đáng sống như Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk đã đề ra.

Năm 2024 là mốc quan trọng khi tỉnh Đắk Lắk tròn 120 năm xây dựng, phát triển và hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây cũng là năm “nước rút” để về đích của giai đoạn 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quyết tâm thực hiện, hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thu hút đầu tư nêu trên, góp phần huy

động vốn đầu tư trên địa bàn vượt kế hoạch 5 năm 2021-2025 đề ra, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách nhà nước và thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Đồng thời, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy;
- CT; các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng, TT thuộc VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (Đ- 9b).

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Nghị